

# เดอะ เวโล โฮเทล โรงแรมสำหรับนักปั่น



## ศรีเอทีพี

■ ปิยบุษ ผิวเหลือง

“หากมีเงินและโอกาส ขอเลือกพัฒนา  
แหล่งบ้านเกิดแทนที่จะเลือกไปพัฒนา  
ในพื้นที่ที่เจริญแล้ว แม้จะสามารถ  
สร้างผลกำไรทางธุรกิจได้ดีกว่า แต่ผมอยากให้ชุมชน  
และสังคมบ้านเกิดผมเติบโตและเจริญไปด้วยกัน”

อนุรักษ์ เทียนทอง กรรมการอุตสาหกรรมจังหวัด  
สระแก้ว ผู้ก่อตั้งโรงแรม เดอะ เวโล โฮเทล กล่าวถึง  
แนวคิดในการทำธุรกิจ

โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล เกิดจากความรักร  
ความสนใจในการปั่นจักรยาน ผลักดันสู่การสร้าง  
สรรค์โรงแรมแนวใหม่ ที่เป็นมากกว่าที่พัก โดย  
มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักปั่น และผู้รัก

ในการออกกำลังกาย

อนุรักษ์ กล่าวว่า เดอะ เวโล โฮเทล เป็นโรงแรม  
จักรยานเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย ที่  
ออกแบบมาเพื่อผู้รักการปั่นโดยแท้จริง เพราะ  
นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกแล้วนั้น อุปกรณ์  
ตกแต่งต่างๆ ล้วนออกแบบจากส่วนประกอบของ  
จักรยาน พร้อมด้วยสนามแข่ง BMX Pump Track  
มาตรฐานระดับโลก ด้วยความยาวการปั่น 400 เมตร  
สามารถฝึกการปั่นได้จริง รวมถึงห้องออกกำลังกาย  
ที่ติดตั้งระบบ Simulation ในจักรยาน เพื่อจำลอง  
สถานที่ในการปั่นจักรยานทั่วโลก

นอกเหนือจากโซนห้องพักพิเศษสำหรับนักปั่น  
ยังมีโซนห้องพักสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มาครบครัน  
และกลุ่มเพื่อน โดยสร้างพื้นที่รองรับทั้งสระว่ายน้ำ  
และสวนน้ำขนาดเล็กที่เปิดให้บริการฟรี

อนุรักษ์ กล่าวว่า แม้เดอะ เวโล โฮเทล จะมีกลุ่ม  
เป้าหมายเป็นนักปั่นจักรยาน แต่ไม่ได้ละเลยกลุ่ม

คนทั่วไปและครอบครัวที่ต้องการพักผ่อน จึงมีโซนร้านอาหารและสปาให้บริการ และหากสนใจทดลองปั่นจักรยาน มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยรองรับ

สำหรับกลยุทธ์การตลาด ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือหลัก ทั้งเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ที่มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการจัดโปรแกรมการแข่งขัน BMX ระดับเยาวชน เพื่อประชาสัมพันธ์โรงแรม โดยจัดขึ้นในเดือน มี.ค.ปีนี้เป็นปีแรก และจะจัดอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป รวมทั้งเปิดสนามให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ฟรี

อนุรักษ์ กล่าวว่ เป้าหมายในอนาคต เดอะเวล โฮเทล จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของไตรกีฬาที่รองรับกลุ่มผู้เล่นกีฬาหลากหลายชนิด สอดคล้องกับกระแสความนิยมของกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่กำลังผลักดันให้เข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาแหล่งชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

“ทั้งในเชิงเมืองแห่งกีฬาสร้างสรรค์ เมืองแห่งการประชุมและจัดแสดงสินค้า เมืองท่าแห่งการค้าสำหรับชายแดนตะวันออก”

นอกเหนือจากโรงแรมเดอะ เวล โฮเทล อนุรักษ์ยังเป็นเจ้าของร้านอาหาร สถานบันเทิง จนถึงตลาดการค้าโรงเกลือใน จ.สระแก้ว ด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ จะช่วยสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างมูลค่าที่ดินโดยรอบให้สูงขึ้น เป็นการต่อยอดเศรษฐกิจในระดับจุลภาคได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ยังมีธุรกิจอีกหลากหลายที่จะรองรับเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้งโรงแรมสเตชั่น วัน แพลงเรียนรู้อารีเรีย 13 นอร์ท ที่จัดแสดงของสะสมทางประวัติศาสตร์อายุร่วมร้อยปี ที่จะสร้างสรรคเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าเยี่ยมชม ถือเป็นารสร้างอาณาจักรท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจสระแก้วที่จะคึกคักมากขึ้นในอนาคต